

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๗๐๓/๖๐๕



ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเขาพนม
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๔๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๗/๖๑๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ได้แจ้งให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน หลักสูตร “เทคนิคการจัดกิจกรรมนำสู่กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ปากเมง รีสอร์ท ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ในการนี้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาพนม จึงขออนุญาต ให้นายสุรศักดิ์ ธรรมประดิษฐ์ ครู คศ.๑ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาพนม เดินทางไป ราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว หมายเลขทะเบียน กน ๑๐๓๖ กระบี่ เพื่อเข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา สายงานการสอน ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้จากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ ธรรมประดิษฐ์)

ครู คศ.๑ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาพนม

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐๗๕-๘๑๐๒๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Khaophanmnfe@gmail.com



ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
หลักสูตร “เทคนิคการจัดกิจกรรมนำสู่กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาฯ ได้กำหนดการอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน “หลักสูตรเทคนิคการจัดกิจกรรมนำสู่กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ปากเมง รีสอร์ท ตำบลไม้ฝาค อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง โดยประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนา และพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข โดยเรียงลำดับตามการสมัครภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(นายณัฐภูมิษฐ์ สังข์พงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาฯ

บัญชีแนบท้ายประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตั้ง

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพัฒนาคูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
หลักสูตร “เทคนิคการจัดกิจกรรมนำสู่กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”

ที่	คำนำหน้า	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ	หมายเหตุ
๑	นาย	อภิชัย แดงดี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	
๒	นาย	ราชนันท์ ทองสัน	ครู	ชำนาญการ	
๓	นาง	ยุพเรศ แก้วจงประสิทธิ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	
๔	นาง	วิภาวี นิธินันท์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	
๕	นางสาว	สมิตานัน จันทรสระน้อย	ครู	ชำนาญการ	
๖	นางสาว	อุมาพร ไชขุนทด	ครู	ชำนาญการ	
๗	นางสาว	อาพิศรา ดวงธนู	ครูผู้ช่วย	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๘	นางสาว	สมพิศ ไชยกิจ	ครู	ชำนาญการ	
๙	นาย	ณัฐนุกรณ์ ใจสิงห์	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๑๐	นางสาว	พรพิมล ภูมรินทร์	ครู	ชำนาญการ	
๑๑	นาย	จักรพรรดิ สุรินทร์เลิศ	ครูผู้ช่วย	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๑๒	นางสาว	รุ่งตะวัน ปวงสมุทร	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๑๓	นางสาว	ลัดดา ชำนาญกุล	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๑๔	นางสาว	ณัฐนันท์พร จารุพัฒน์	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๑๕	นางสาว	วรรณภรณ์ เจริญยิ่งสุขจินดา	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๑๖	นาย	สุรศักดิ์ ธรรมประดิษฐ์	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๑๗	นาง	นันทนา บุญกอง	ครู	ชำนาญการ	
๑๘	นาย	กริชชัย บุญกอง	ครู	ชำนาญการ	
๑๙	นางสาว	นลินี จันใจ	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๒๐	นาง	ฉวีวรรณ มุกดา	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๒๑	นาง	ประภากร ไหลลั่น	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๒๒	นางสาว	ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญพร นนทร์ราช	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๒๓	นางสาว	ประโลม เสียมไหม	ครู	ชำนาญการ	

ที่	คำนำหน้า	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ	หมายเหตุ
๒๔	นางสาว	ดาริกา เดวีเลาะ	ครูผู้ช่วย	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๒๕	นาย	จักรพันธ์ นวลสุทธิ	ครู	ชำนาญการ	
๒๖	นาง	โชติญา เบนมะ	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๒๗	นางสาว	อาชียาห์ มหัตธีระ	ครูผู้ช่วย	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๒๘	นาง	วิริญญา เอกเผ่าพันธ์	ครู	ชำนาญการ	
๒๙	นาง	อาฟานี เตะแอ	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๓๐	นาย	เอกชัย หนูโย	ครู	ชำนาญการ	
๓๑	นางสาว	ทิพวรรณ ผ่านเมือง	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๓๒	นางสาว	รอกีเยาะ ยา	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๓๓	นางสาว	คอดีเยาะ ดามะยะ	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๓๔	นาง	รอกีเยาะ ดาแซ	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๓๕	นาง	อิสรา บุชนุสิทธิ์	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๓๖	นาย	สามารถ สุดาวงษ์	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๓๗	นาง	นุรีซัน ทองประสิทธิ์	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๓๘	นาง	มารีย๊ะ วาแม	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๓๙	นางสาว	ซารูนี อีซอ	ครูผู้ช่วย	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๔๐	นาง	ซิลมียะห์ เจ๊ะและ	ครูผู้ช่วย	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๔๑	นาย	อับดุลวาฮาบ รอเหมมัน	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๔๒	นางสาว	ปรีดา แวหะยี	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๔๓	นางสาว	ฮาสนะห์ มัสปอ	ครูผู้ช่วย	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๔๔	นาย	นุรอาซีซี บุกู	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๔๕	นาง	เปียทิพย์ ศรีสุขใส	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๔๖	นางสาว	อุดมลักษณ์ นิจจันทร์พันธ์ุศรี	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๔๗	นาง	เปียทิพย์ ศรีสุขใส	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๔๘	นางสาว	ธีรบุษ จารุกิตติวรากุล	ครูผู้ช่วย	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๔๙	นางสาว	อาจีซะ ตุดบัตร์	ครูผู้ช่วย	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๕๐	นาง	นลินรัชต์ ยูเหล็ก	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๕๑	นางสาว	พัชรกัญญา ล่องแก้ว	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๕๒	นาย	สุรียา เขียวออน	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	

ที่	ค่านำหน้า	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ	หมายเหตุ
๕๓	นาย	วิศวกร กิ่งจันทร์	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๕๔	นาย	ตันติกร พรหมบุตร	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๕๕	นางสาว	รุ่งนภา พรหมบุตร	ครูผู้ช่วย	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๕๖	นางสาว	วิภาวี หนูภักดี	ครูผู้ช่วย	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๕๗	นาง	สุไรยา สือนิ	ครูผู้ช่วย	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๕๘	นางสาว	นางสาวฉัตรติมา ผัดวิเศษ	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๕๙	นางสาว	จันทิมา เขยกาญจน์	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๖๐	นาง	นิชนิชา ชุมแคล้ว	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๖๑	นาย	ชีวิน พลตรี	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๖๒	นาย	ชัชชัย ชูแก้ว	ครู	ยังไม่มีวิทยฐานะ	
๖๓	นาย	นม คงแสน	ครู	ชำนาญการพิเศษ	